



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่
๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำนวน ๕ ตำแหน่ง
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครที่ได้รับรอง
ไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่
๓๐๑๑๖ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

นางวิภาวี สุวรรณธร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทาง
วิชาการ) กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

นางกรรณทิพย์ เจริญบุลย์วิวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการ
ทางวิชาการ) กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

๒. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่
๓๐๑๔๑ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

นายสมชาย ห่องทองคำ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทาง
วิชาการ) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

นางวิภา อัครานนทสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทาง
วิชาการ) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

๓. ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๒๐๘
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางคล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

นางสาวอัจฉราณี สังชนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา

นางสาวจันทนา สุขรัตน์อมรกุล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
งานวิจัยและพัฒนา กลุ่มงานการพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

๔. ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๗๘๓
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแปลงยาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางเสาวณา เมรสนัด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแปลงยาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๕ ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๘๓๘
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลท่าตะเกียบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวอรสา ปิ่นแก้ว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลท่าตะเกียบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานที่ ห้องประชุมอ่างฤๅไน
ชั้น ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร
ว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น
เป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เตรียมเอกสารที่นำเสนอในรูปแบบ
one page พร้อมทั้งนำเสนอวิสัยทัศน์โดยใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

หัวหน้างาน
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
ตรวจ/รับ